

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางฉวีวรรณ ชัยลา	ประธานสภา	ฉวีวรรณ ชัยลา	
๒	นายเฉวียง ปลัดทอง	รองประธานสภา	เฉวียง ปลัดทอง	
๓	นายวีระกัน บุตรประทุม	ส.อบต.หมู่ ๑	วีระกัน บุตรประทุม	
๔	น.ส.พรชนก ชั่วโคตร	ส.อบต. หมู่ ๓	พรชนก ชั่วโคตร	
๕	นายปรีชา นาราชภูรี	ส.อบต.หมู่ ๕	ปรีชา นาราชภูรี	
๖	นางบุญโส โพธิกะ	ส.อบต.หมู่ ๖	บุญโส โพธิกะ	
๗	นางนุจนาจ โพธิขาว	ส.อบต.หมู่ ๗	นุจนาจ โพธิขาว	
๘	นายวิวัฒน์ จันทะภา	ส.อบต.หมู่ ๘	วิวัฒน์ จันทะภา	
๙	นายภูมิรินทร์ คงชาติ	ส.อบต.หมู่ ๙	ภูมิรินทร์ คงชาติ	
๑๐	นายประภาส ปรีชาเลิศ	เลขานุการสภา	ประภาส ปรีชาเลิศ	

ผู้มาประชุม ๑๐ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม	นายก อบต.	ชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม	
๒	นายสุภาพ หลงแก	รองนายก อบต.	สุภาพ หลงแก	
๓	นายประวิทย์ เขตขมภู	รองนายก อบต.	ประวิทย์ เขตขมภู	
๔	นางศรีประไพ ด้อยศักดิ์ดา	เลขานุการนายก	ศรีประไพ ด้อยศักดิ์ดา	
๕	นางเยาวมาลย์ ยนตร์ศักดิ์สกุล	หัวหน้าสำนักปลัด	เยาวมาลย์ ยนตร์ศักดิ์สกุล	
๖	น.ส.บุญยริศา มุกดา	นักวิเคราะห์ฯ	บุญยริศา มุกดา	
๗	นายสามารถ เพ็องแดน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	สามารถ เพ็องแดน	
๘	นางสุภาพร กิมัง	ผช.ผญบ. หมู่ที่ ๗	สุภาพร กิมัง	
๙	นายบุญเรือง ปลัดทอง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	บุญเรือง ปลัดทอง	
๑๐	นางสมจิตร สร้อยไข	กำนันตำบลคอนนิม	สมจิตร สร้อยไข	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายประภาส ปรีชาเลิศ เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานสภา	<p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ</p> <p>เรื่องการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ พมจ.</p> <p>ตามที่เคยแจ้งเรื่องขอสนับสนุนเงินสงเคราะห์กลุ่มกลุ่มด้อยโอกาส หรือกลุ่มเปราะบาง ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์รัตนากาจะลงตรวจเยี่ยมวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอให้เตรียมเอกสารให้พร้อม ตำบลคอนฉิม จำนวน ๒๐ ราย เวลาจะประสานทางผู้นำแต่ละหมู่บ้านอีกทีคะ</p>
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ ประธานสภา	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา</p> <p>ในส่วนของการรับรองรายงานการประชุมสภา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมายังดำเนินการจัดพิมพ์ไม่แล้วเสร็จตามห้วงเวลา จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้นี้คะ</p>
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ ประธานสภา	<p>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๓.๑ การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)</p> <p>ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ในวาระที่ ๑ (รับหลักการ) แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็น</p>

หนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระที่สองกรณีการพิจารณาสามารถระมัดระวังผู้แปรญัตติอาจเสนอคำ
แปรญัตติด้วยวาจาได้

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปร
ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็น
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวน
คำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาวันแต่กรณี
ต้องการพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุม
สภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ
เกี่ยวกับรายงานนั้น การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ครั้งที่
ผ่านมาที่ประชุมมีมติคัดเลือกร่างการแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติกล่าวในที่ประชุม เชิญค่ะ

สอบต. หมู่ที่ ๙

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายภูมิรินทร์ คงชาติ สอบต.หมู่ที่ ๙ ในตำแหน่งประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ทำหน้าที่รับคำแปร
ญัตติจากสมาชิกสภาและผู้บริหาร ในวันที่ ๑๕-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกและผู้บริหารท่านใดยื่นขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม
เพื่อพิจารณาคำแปรญัตติ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม คณะกรรมการแปรญัตติได้มี
มติเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติ (ร่างเดิม) ด้วยคะแนนเสียง๓/๐เสียงขอรายงานผล
การประชุมต่อสภาครับ

ประธานสภา

มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หากไม่มีติดฉันทจะขอมติ
ที่ประชุมในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) เชิญค่ะ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เห็นชอบ	๗	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๒	เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)

ประธานสภา

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่ะ หลังเสร็จสิ้นการประชุมในรอบเช้า (ขั้นแปรญัตติ) ดิฉันจะขอพักการประชุมไว้ ๑๕-๒๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. โดยประมาณ และขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ) และขอเปิดประชุมอีกครั้งในเวลา ๑๑.๐๐ น.

พักการประชุม ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ

ขณะนี้เวลา ๑๑.๐๐ น. แจ้งตามเวลาที่นัดหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม เข้าประชุม ๙ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมและมีผู้มาร่วมประชุม จำนวน ๙ ท่าน จึงขอเชิญท่านประธานสภาดำเนินการประชุมต่อไป

๓.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ)

ประธานสภา

ในวาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ) ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้การอภิปรายถ้ามีเหตุอันควรในการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ มีสมาชิกท่านใดมีเหตุซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นชอบ	๗	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๒	เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)

ประธานสภา

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ก็ผ่านมติที่ประชุมสภาฯ ทั้งสามวาระเรียบร้อยแล้วค่ะ มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีดิฉันจะขอไปที่ระเบียบวาระต่อไปค่ะ

ปลัด อบต.
(เลขานุการสภา)

ในวันนี้การประชุมสภา ก็ถือว่าได้เสร็จสิ้นตามกระบวนการขั้นตอนลำดับต่อไปก็จะเป็นการเสนอร่างเพื่อให้นายอำเภอได้ลงนาม และประกาศใช้แล้วจึงจะนำมามอบให้กับสมาชิกทุกท่านต่อไปครับ

๓.๓ เรื่องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ส่วนการศึกษา)

ประธานสภา

ในส่วนของเรื่องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ส่วนการศึกษา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญท่านปลัดได้อธิบายชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ

ปลัด อบต.
(เลขานุการฯ)

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายประภาส ปรีชาเลิศ ปลัด อบต.คอนฉิม สืบเนื่องจากการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณแผนงาน การศึกษาจัดซื้อโต๊ะอาหารเด็ก จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ตามคำชี้แจงเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับเด็กโต๊ะขนาด ๖๐ X๑๒๐X๕๕ เซนติเมตร (กว้างXยาวXสูง) หน้าโต๊ะทำจากไม้ปาติเกิ้ลเคลือบเมลามีนสีส้ม ๑๖ มิลลิเมตรขอบสีดำทำจากเหล็กกลมขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งขาโต๊ะพ่นสีขาว มีลูกยางรองขาโต๊ะจำนวน ๘ ตัว ราคาตัวละ ๓,๗๕๐ บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจำเป็นต้องมีเก้าอี้เพิ่มเข้าไปทำให้ราคาจัดซื้อสูงเกินข้อเท็จจริงจึงได้ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับเด็ก จำนวน ๘ ตัว โต๊ะขนาด ๖๐ X๑๒๐X๕๕ เซนติเมตร โครงเหล็กกลม ๑.๕ นิ้ว พ่นสีขาว มีลูกยางรองขาโต๊ะ หน้าโต๊ะไม้เคลือบเมลามีน พร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก ๔๘ ตัว โครงเล็ก ขนาด ๓๐X๓๐X๖๐ เซนติเมตร มีพนักพิง มั่นคง แข็งแรง สวยงาม เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคา

	ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองการศึกษา)
ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าซีแฉงของส่วนการศึกษา ตามที่ท่านปลัดได้อธิบายหรือไม่ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่าซีแฉงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ส่วนการศึกษา)
	เห็นชอบ ๗ เสียง
	ไม่เห็นชอบ - เสียง
	งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเรื่องอื่นๆ หรือไม่เชิญค่ะ
สออบต. หมู่ที่ ๓	เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรชนก ชิวโคตร สออบต.หมู่ที่ ๓ ขอฝากเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างค่ะแจ้งเข้ามานานแล้วแต่ยังไม่มีช่างออกไปดำเนินการค่ะ
ประธานสภา	ขอเชิญท่านรองนายกประวิทย์ เขตขมภู ได้ตอบข้อสงสัยให้กับสมาชิกหมู่ที่ ๓ เนื่องจากท่านเป็นคนดูแลในส่วนนี้ค่ะ
รองนายก อบต.	เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประวิทย์ เขตขมภู รองนายก อบต. ในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างที่มีปัญหาในช่วง ๒-๓ วันที่ผ่านมาเกิดจากสภาพอากาศมีฝนตกไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้จึงเกิดความล่าช้าก็ต้องขอภัยด้วยครับ
นายก	เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ขอเพิ่มเติมในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างเนื่องจากงบบจากข้อบัญญัติเกี่ยวกับไฟฟ้าของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหมู่ ๓ หมู่ ๖ หมู่ ๗ ทางไฟฟ้าประเมินการมาแล้วแจ้งมาว่างบเกินกว่าที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ กระผมจึงให้ทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพล ทำหนังสือชี้แจงว่างบเกินไปเท่าไรมาน้อยเพียงใด ซึ่งกระผมอยากปรึกษากับทางท่านสมาชิกทุกท่านว่าหากงบไฟฟ้าเกินเราจะเปลี่ยนไปทำถนนใหม่เป็นเพียงแนวทางครับ

ประธานสภา	ขอชี้แจงในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในข้อบัญญัติให้สมาชิกดูว่าโครงการใดที่เสนอไว้ในแผนลำดับที่ ๑ ที่ ๒ ก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นโครงการภายในหมู่บ้านตัวเองที่ตั้งไว้ในแผนได้
สออต. หมู่ที่ ๗	เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนุจนาง โพธิ์ขาว สออต.หมู่ที่ ๗ ขอสอบถามค่ะ เราสามารถนำเงินอุดหนุนของหมู่ที่ ๖ ไปให้หมู่ที่ ๗ ได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นงบไฟฟ้าเหมือนกันค่ะ
ปลัด ออต. (เลขานุการฯ)	เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายประภาส ปรีชาเลิศ ปลัด ออต.คอนฉิม เนื่องจากเป็นงบเงินอุดหนุนไม่สามารถโอนหรือกันไว้ได้ต้องใช้ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ที่จะเอาไปรวมกับงบหน้าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นงบคนละปีครับ
สออต.หมู่ที่ ๑	เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน กระผมนาย วีระกัน บุตรประทุม สออต.หมู่ที่ ๑ แต่ละหมู่บ้านมีโครงการในข้อบัญญัติเป็นของตัวเองหากโครงการไฟฟ้าใช้งบประมาณสูงเราสามารถนำโครงการที่ตั้งไว้ในแผนลำดับที่ ๒ มาดำเนินการแทนได้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนโครงการในหมู่บ้านของตนเอง หากจะนำงบไปรวมกับหมู่บ้านอื่นก็คงทำไม่ได้ หากจะพัฒนาก็ควรจะพัฒนาภายในหมู่บ้านของตนเองครับ
ประธานสภา	ในการจะเปลี่ยนแปลงโครงการในข้อบัญญัติมีความจำเป็นต้องผ่านสภา ก็ขอฝากทางท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณาในตัวโครงการของหมู่บ้านของตนเองที่ยังไม่ดำเนินการสามารถนำมาปรับเปลี่ยนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาค่ะ
ผญบ.หมู่ที่ ๑	เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน กระผมนาย สามารถ เพ็ญแดน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ กระผมขอเสริมเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติจำเป็นต้องผ่านสภา และที่สำคัญอีกเรื่องคือการประชาคมขอความเห็นชอบจากชาวบ้าน หากโครงการที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีการเปลี่ยนโครงการไม่สามารถดำเนินการตามข้อบัญญัติได้ก็ควรจะแจ้งให้ชาวบ้านรับรู้ครับ
ประธานสภา	ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ไปพูดคุยกับชาวบ้าน โดยเร่งด่วนหากงบเงินอุดหนุนทำไฟฟ้าไม่สามารถดำเนินการได้เราจะเปลี่ยนมาเป็นโครงการอื่นที่ตั้งไว้ในแผนได้หรือไม่ โดยให้สมาชิกไปพูดคุยกับชาวบ้านโดยเร่งด่วนเกรงว่างบจะตกไปค่ะ
นายก	เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ขออนุญาตปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในกรณีที่ผ่านมาการประชาคมกับชาวบ้านแล้ว หากเราจะนำโครงการเร่งด่วนโครงการลำดับที่ ๒ ที่เราตั้งไว้ในแผน ขึ้นมาดำเนินการสามารถทำได้เลยไหมครับ

- ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเรื่องอื่นๆ หรือไม่
เชิญค่ะ
- สอ.บ.หมู่ที่ ๑ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน กระผมนาย
วีระกัน บุตรประทุม สอ.บ.หมู่ที่ ๑ อยากนำเรียนเรื่องรถตุ๊ดตู่ร่วมเก็บค่าบริการเกิน
จำนวน กระผมขอฝากท่านนายกไว้เพื่อที่จะได้หาทางออกช่วยกันครับ และอีกเรื่อง
ที่อยากฝากทางคณะผู้บริหารอีกเรื่องคือเรื่องของธนาคารขยะที่เราทำโครงการขยะ
ชุมชนอยากให้ทางคณะผู้บริหารเรียกกรรมการแต่ละหมู่บ้านมาประชุมเปลี่ยนแปลง
ระเบียบครับ
- ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเรื่องอื่นๆ หรือไม่
เชิญค่ะ
- นายก เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ในเรื่องของ
ขยะก็จะได้ทำหนังสือนัดประชุมกันเพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนาต่อไปครับ
- ผ.บ.หมู่ที่ ๑ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน กระผมนาย
สามารถ เพ็องแดน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ขอเสริมเรื่องขยะบ้านคอนนิม หมู่ที่ ๑
กระผมมีข้อสงสัยในเงินมาปนกิจที่มีการเสียชีวิตได้รับเงินค่ามาปนกิจไม่เท่ากัน
และขอฝากท่านนายกเรื่องทางเข้าวัดถนนเป็นหลุมน้ำขังไปแก้ไขด้วยครับ
- ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเรื่องอื่นๆ หรือไม่
เชิญค่ะ
- สอ.บ. หมู่ ๘ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายวิวัฒน์
จันทะภา สอ.บ. หมู่ ๘ กระผมขอสอบถามเรื่องถนนเส้นปู้ตาท่านนายกดำเนินการ
หรือยังครับ
- นายก เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม เรื่องถนน
จำนวน ๖ เส้น ที่เคยแจ้งไปในที่ประชุมครั้งที่แล้วจะดำเนินการให้ภายใน
ปีงบประมาณนี้ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างฝากท่านปลัดตามให้ด้วยนะ
ครับ
- ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเรื่องอื่นๆ หรือไม่
เชิญค่ะ
- ผ.บ.หมู่ที่ ๑ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน กระผมนาย
สามารถ เพ็องแดน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ขอฝากเรื่องธนาคารขยะอยากให้ราคา
เป็นธรรมให้เพิ่มราคารับซื้อขึ้นให้พี่น้องประชาชนครับ

- สอบต.หมู่ ๕ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายปรีชา นาราฎร์ สอบต.หมู่ที่ ๕ กระผมอยากเรียนถามท่านนายกในเรื่องงบประมาณปี ๒๕๖๖ ที่จะสิ้นปีงบประมาณในเดือนหน้านี้อยากสอบถามท่านนายกว่าถนนเส้นกลางหมู่บ้าน บ้านป่าแดง เมื่อไหร่จะดำเนินการและส่วนงบกลางไม่ทราบว่ามีงบเหลือจ่ายหรือไม่หากมีงบเหลือขอถนนเส้นไปวัดป่าได้หรือไม่ครับ
- นายก เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ถนนเส้นกลางบ้าน บ้านป่าแดง จะดำเนินการทำให้ในปีงบประมาณนี้ครับ ส่วนงบกลางต้องดูว่ามีเหตุจำเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะนำงบกลางมาใช้ครับ
- ผญบ.หมู่ที่ ๑ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน กระผมนายสามารถ เพ็องแดน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ กระผมขอเพิ่มเติมในเรื่องถนนเส้นที่ดำเนินการซ่อมบำรุงแล้วอยากให้ทำป้ายบิบน้ำหนักรถที่จะวิ่งผ่านถนนเส้นนั้นๆ เพื่อที่จะคงความสมบูรณ์ของถนนไว้ไม่ให้ชำรุดเร็วครับ
- สอบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายภูมิรินทร์ คงชาติ สอบต.หมู่ที่ ๙ กระผมอยากเสนอเรื่องการนำรถไถมาตัดแปลงใช้ให้เข้ากับงานเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนเรื่องการทำงานของฝ่ายบริหารของสภาบางครั้งก็มีเรื่องถกเถียงกันบางเสียงจากชาวบ้านก็แจ้งว่าบางพื้นที่มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนในหลายๆเรื่องบางพื้นที่ไม่มีการดำเนินการอะไรเลย กระผมอยากให้ท่านคณะผู้บริหารพบปะกับพี่น้องประชาชนจะเป็นเรื่องที่ดีเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานดำเนินงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและเรื่องรถกู้ชีพอยากให้ท่านนายกได้ตรวจสอบว่ากู้ชีพของเราพร้อมให้บริการหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนในเรื่องรถ เรื่องโทรศัพท์ พร้อมทั้งจะให้บริการพี่น้องประชาชนมากน้อยเพียงใด ส่วนเรื่องงบเงินอุดหนุนไฟฟ้าแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละแสนสองแสนที่ไม่สามารถดำเนินการได้บอกว่างบมีน้อยแล้วในปีถัดไปเราจะมีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไหมขอบคุณครับ
- ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเรื่องอื่นๆ หรือไม่เชิญค่ะ
- นายก เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ขอขอบคุณท่าน สอบต.หมู่ที่ ๙ ที่ท่านเสนอแนะมาก็เป็นเรื่องที่ดีครับ เรื่องรถไถอยู่ในแนวที่จะ

- ปฏิบัติคือการนำรถไถมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ออกพบปะกับชุมชนในเรื่องของการสื่อสารนั้นมีหลายรูปแบบสื่อสารผ่านทางโลกโซเชี่ยล บางครั้งกระผมก็อาศัยการประชุม ฝากไปยังท่านสมาชิกทุกท่านให้สื่อสารกับทางพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งช่องทางครับ
- ประธานสภา** มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเรื่องอื่นๆ หรือไม่เชิญคะ ถ้าไม่มีเชิญท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ได้อธิบายและพูดถึงเรื่องรถกู้ชีพซึ่งท่านทำงานในจุดนี้เชิญคะ
- ผอ.บ.หมู่ที่ ๑** เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน กระผมนายสามารถ เพื่อองแดน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ สำหรับกรณีเรื่องรถกู้ชีพที่บางครั้งการให้บริการไม่เป็นไปตามที่ใจต้องการของพี่น้องประชาชน ขอร้องในความล่าช้าการที่จะออกไปรับผู้ป่วยต้องรอกการสั่งการจากศูนย์ณเรนธรจังหวัดขอนแก่น ถึงจะสามารถออกไปรับผู้ป่วยได้ในเรื่องการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย บางครั้งเจ้าหน้าที่ติดกิจส่วนตัวเข้าห้องน้ำ เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ผ่านการอบรมมาครบทุกหลักสูตรจากกรณีที่มีปัญหาเรื่องการมาขอใช้รถไปรับคนนอกพื้นที่ตามหลักกฎหมายแล้วรถกู้ชีพไม่สามารถวิ่งออกจากพื้นที่ได้ต้องวิ่งภายในตำบล กระผมขอฝากให้สมาชิกได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในส่วนนี้ด้วยครับ
- สอ.บ. หมู่ที่ ๙** เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายภูมิรินทร์ คงชาติ สอ.บ.หมู่ที่ ๙ ในเรื่องเวลาเราสามารถนำเรื่องที่เป็นปัญหาไปทำให้เป็นระบบได้เป็นแบบแผนได้และกำหนดเป็นมาตรฐาน
- ประธานสภา** ในเรื่องการรับเคสแต่ละเคสก็จะมีระยะเวลาของมันคะ ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมคะ
- ผอ.บ.หมู่ที่ ๑** เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน กระผมนายสามารถ เพื่อองแดน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ เรื่องเวลาในการใช้รถจะมีระเบียบข้อกฎหมายกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ หากมีเหตุเร่งด่วนภายในตำบลให้โทรเข้าหน่วยกู้ชีพของ อบต.คอนนิม โดยตรงนะครับการบริการจะได้รวดเร็วทันใจพี่น้องประชาชน ห้ามโทรเบอร์ ๑๖๖๙ เพราะจะทำให้การบริการล่าช้า ฝากท่านสมาชิกทุกท่านได้ไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยนะครับ


นายก

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
 กระผมนายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ในเรื่องของ
 รถกู้ชีพกระผมจะดำเนินการเร่งปรับปรุงให้เร็วที่สุดส่วนในเรื่องการให้บริการก็
 อาจจะไม่เข้าใจกันในบางจุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จะดำเนินการของบเงิน
 อุดหนุนเพื่อจัดซื้อรถกู้ชีพครับ


ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดประชุมคะ

ปิดประชุม ๑๔.๐๐ น.


ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
 (นายประภาส ปรีชาเลิศ)
 เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวิระกัน บุตรประทุม)
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวิวัฒน์ จันทะภา)
 สมาชิกสภาสภาฯ หมู่ที่ ๘

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางบุญโส โพธิกะ)
 สมาชิกสภาสภาฯ หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นางฉวีวรรณ ชัยลา)
 ประธานสภาฯ